

เรื่อง วัฒนธรรมข้ามโลก

รายละเอียด

ความรักและบุพผสันนิวาสน เป็นสิ่งที่ไม่มีความตอบและคำถาม ว่าทำไมคนสองคนที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลก จึงมีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน ได้รักกัน ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน เพราะโลกไร้พรมแดนอย่างจริงจัง การที่สาวไทยไปแต่งงานกับคนต่างชาติ มีมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย พม่า กะเหรี่ยง เวียดนาม ลาว หรือชาติบ้านใกล้เรือนเคียง ปัจจุบันยุโรปและอเมริกา คนละซีกโลก แต่เพียงลัดนิ้วมือเดียว ก็ลัดฟ้ามาพบกันได้ เราจึงเรียกขานฝรั่งเหล่านี้ว่า สานสัมพันธ์วัฒนธรรมข้ามโลก ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ในงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง คืนวันที่ 16 ตุลาคม 2550 จังหวัดกำแพงเพชรจัดให้มีการประกวดสานสัมพันธ์วัฒนธรรมข้ามโลก โดยขอให้นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ประสานงานกับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ คัดเลือกเขยฝรั่ง ในอำเภอต่างๆมาแสดงวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมประจำชาติของเขยแต่ละคน โดยขอความอนุเคราะห์การฝึกซ้อมศิลปะการเรียนรู้แบบไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีชุดการแสดง รำวงมาตรฐานของกรมศิลปากร ซึ่งเขยฝรั่งแต่ละท่านทำได้ดี ทั้งๆที่มีเวลาฝึกซ้อมไม่นาน แต่ละคนดูมีความสุขกับครอบครัวของเขา บางครอบครัวนำลูกสาวลูกชายมาร่วมแสดงด้วย นับว่าได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

หลังจากรำวงมาตรฐานแล้ว มีการแข่งกะลาของเขยฝรั่งกับภรรยาไทย ทั้งครอบครัวดูสนุกสนานไม่เคอะเขิน เขาแสดงด้วยความจริงใจ ไม่เหนียมอาย ดูเป็นธรรมชาตินับว่าน่ารักทั้งหญิงไทยและบุรุษชาวตะวันตก ผู้ชายไทยอาจได้ถูกคิดว่า คุณภาพของชายไทยเป็นอย่างไร หญิงไทยจึงไปรักต่างชาติมากกว่า อาจเป็นเพราะในอดีตชาติ เขาและเธอ เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ข้ามภพชาติ ใครก็ไม่สามารถให้คำตอบได้

ในรอบที่สามมีการ มีการแสดงวัฒนธรรมของต่างชาติ แต่ละคนล้วนได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่ ทำให้เรานึกถึงเรื่องสังข์ทอง ที่พี่สาวทั้งหกมีสามีเป็นต่างชาติ นับว่าสนุกสนานและมีได้ให้เขย ฝรั่งได้อับอายอย่างไร จากนั้นมีการสัมภาษณ์เขยฝรั่ง เป็นที่สนุกสนาน ของคนดู เสียายที่พระพิรุณไม่เป็นใจโปรยปรายตลอดเวลา จนสิ้นสุดการแสดงมอบรางวัลกันไปด้วยความชื่นมื่น

การแสดงชุดนี้ เป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ในหมู่ประชาชนคนกำแพง ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ที่เห็นด้วย เพราะว่ามันแปลกดี ไม่เหมือนใคร ยกย่องชาวตะวันตก ยินดีกับหญิงไทยที่มีสามีฝรั่ง ที่ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเห็นดีเห็นงาม กับการที่หญิงไทยไปเป็นภรรยาต่างชาติ ทั้งที่ผู้ชายไทยดีๆมีมากมาย ต่างคนต่างมีเหตุผล การจัดงานเขยฝรั่งบรรลุเป้าหมายอย่างยิ่ง แม้จะไม่มีคนดูมากเท่าไร เพราะฝนตก เป็นเรื่องของธรรมชาติ ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณ ด้วยตนเองว่า เหมาะหรือไม่เหมาะสมประการใด

ภาพ โดย

: https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=163&code_db=DB0008&code_type=A002



คำสำคัญ : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมข้ามโลก

ที่มา : <http://sunti-apairach.com/06N/06NP.htm>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-22

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=162&code_db=610004&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology